



**วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2553**

### **กชช.เห็นชอบยุทธศาสตร์ข้าวโลกปี 54-58**

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์ตลาดข้าวไทยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ตลาดข้าวปี 2554-2558 เสร็จแล้ว และได้เสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) รับทราบแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวกำหนดให้ไทยเป็นผู้นำด้านคุณภาพข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวของโลก เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และผู้บริโภคมั่นใจ นอกจากนี้ ยังได้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 4,400-4,950 ล้านดอลลาร์ และปริมาณการส่งออกเฉลี่ยปีละ 8.5 ล้านตัน

“ต่อจากนี้ไป การส่งออกข้าวของไทยจะไม่เน้นด้านปริมาณ แต่จะเน้นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศมากขึ้นและเกษตรกรขายสินค้าได้ราคาดีขึ้น นอกจากนี้ยังต้องขยายตลาดใหม่ๆ ที่สำคัญต้องไม่ตัดราคาขายแข่งกับเวียดนาม เพราะจะจุดให้ราคาข้าวโลกตกต่ำ เนื่องจาก 2 ประเทศเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ซึ่งในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 24-25 ส.ค. นี้ ที่เวียดนาม ไทยจะหารือกับเวียดนามเพื่อกำหนดความร่วมมือค้าข้าวร่วมกัน หลังจากที่ผ่านมา “ไม่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง” นายยรรยงกล่าว

สำหรับชนิดข้าวที่จะมุ่งส่งออกนั้น มีทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวขาว ข้าวหนึ่ง และข้าวเหนียว ซึ่งข้าวทุกชนิดจะใช้กลยุทธ์ทั้งเพิ่มมูลค่า เพิ่มตลาดใหม่ และรักษาตลาดเก่า โดยหอมมะลิ ตั้งเป้าหมายมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20% เน้นส่งออกในตลาดใหม่ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กาตาร์ โอมาน โปรตุเกส เดนมาร์ก ออสเตรเลีย คาบอง เซียร์ราลีโอน โตโก บราซิล เป็นต้น ส่วนตลาดเดิมจะยังคงรักษาไว้ เพราะมีกำลังซื้อสูง เช่น สหรัฐ ฮองกง กานา จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เป็นต้น สำหรับกรอบการดำเนินงานนั้น จะเริ่มจากยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน จัดระบบส่งออกให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า แสวงหาช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพข้าว และจัดคณะผู้แทนเดินทางไปขยายตลาดข้าวในต่างประเทศ

ส่วนข้าวหอมปทุมธานี ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้ได้เฉลี่ยปีละ 10% เน้นส่งออกตลาดใหม่ เช่น เลบานอน อิสราเอล โปแลนด์ เดนมาร์ก จอร์เจีย และ เคนยา รวมถึงยังคงรักษาตลาดเดิม ขณะที่ข้าวขาว ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าให้ได้เฉลี่ยปีละ 20% เน้นบุกตลาดใหม่ เช่น เลบานอน อิสราเอล โปแลนด์ เดนมาร์ก จอร์เจีย เคนยา และรักษาตลาดเก่า เช่น อิรัก ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ โมซัมบิก เซเนกัล แคเมอรูน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แองโกลา ฯลฯ

สำหรับข้าวหนึ่ง ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20% เน้นตลาดใหม่ เช่น บาหลีเรน ตุรกี ยูเครน สวิตเซอร์แลนด์ โปแลนด์ ตุนิเซีย โดยต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานและราคา จัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปขยายตลาดข้าว ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้นำเข้า

ด้าน นายฉัตรชัย ชูแก้ว ในฐานะโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวทางระบายข้าวยืนยันว่า กระทรวงพาณิชย์ยึดถือตามแนวทาง มติ กชช.และมติ ครม.โดยเคร่งครัด โดยทุกขั้นตอน มีความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ และได้กำหนดให้ระบายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวด้วยความระมัดระวังมิให้กระทบต่อราคาตลาด ซึ่งการระบายนั้นจะต้องคำนึงถึงสภาวะราคาในปัจจุบันไม่ให้ราคาข้าวตกต่ำ ผู้ปฏิบัติจึงจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ

ดังนั้น คณะทำงานซึ่งมี อช.คต.เป็นประธานจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางดังกล่าว ซึ่งบางขั้นตอนไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะทำการระบาย เพราะอาจจะทำให้กระทบต่อราคาการรับซื้อข้าวจากชาวนาหรืออาจจะทำให้ราคาข้าวร่วงลง เช่นเดียวกับกรณีที่เคยเกิดขึ้น หรือผู้ส่งออกข้าวบางราย ทุบราคาข้าวเพื่อต้องการซื้อข้าวในราคาถูกจากรัฐบาลได้ ทั้งนี้การระบายทุกครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ประธาน (นรม.) หรือรองประธาน กชช. (รอง นรม. ไตรรงค์) ทุกครั้งซึ่งผู้สนใจซื้อที่ประสงค์จะทำคำสั่งซื้อก็เสนอปริมาณ และราคาที่จะเสนอซื้อมาได้ที่กรมการค้าต่างประเทศได้โดยตรง

**ที่มา กรุงเทพธุรกิจ**

### **พาณิชย์ขายข้าวล้านตันหลุย แบ่งเค้กแค่ 3 ราย ที่เหลือโวย**

ผู้สื่อข่าวรายงานจากวงการค้าข้าวเข้ามาว่า ในขณะที่ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการดำเนินการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลของกระทรวงพาณิชย์เข้ามามาก หลังจากที่กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้ผู้ส่งออกเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเพื่อการส่งออก ซึ่งมีอยู่ราว 5.6 ล้านตันอย่างเจียบ ๆ เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยไม่มีการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป

ล่าสุดมีข่าวเข้ามาว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ตกลงขายข้าวประมาณ 1 ล้านตันให้กับ ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เพียง 3-4 รายใหญ่ อาทิ บริษัทนครหลวงค้าข้าว, บริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์, บริษัทข้าวไทยพร และบริษัทเจียมังเป็นข้าวหอมปทุมธานี ราคาตันละ 17,000 บาท, ข้าวขาว 5% บางส่วนในราคาตันละ 12,000 บาท และข้าวเหนียวในราคาตันละ 20,000 บาท โดยขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการด้านการตลาดข้าว ซึ่งมีนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน "อนุมัติ" โดยมีการเรียกรับ "ค่าใช้จ่ายพิเศษ" กระสอบละ 100-150 บาท ซึ่งหากขายข้าว 300,000 ตันก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นเงินประมาณ 300 ล้านบาท

"กระทรวงพาณิชย์เปิดให้ผู้ส่งออกข้าวบางรายเสนอราคาซื้อเข้ามาอย่างเจียบ ๆ บางรายไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการเปิดขาย อย่างนี้จะเรียกว่ารัฐบาลได้ประโยชน์อย่างไร เพราะมันไม่ได้มีการแข่งขันเสนอราคา พอรู้อีกทีก็อนุมัติขายข้าวไปแล้ว ตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ระหว่างทำสัญญา จึงยังไม่กระทบราคาตลาด นอกจากนี้ราคาขายยังต่ำกว่าราคาประมูลครั้งก่อน อย่างข้าวขาวประมูล 16,000 บาท ยังไม่ขายเลย อย่างนี้ไม่ยุติธรรม ส่วนการจะให้แสดงใบออร์เดอร์ส่งออกหรือไม่ไม่สำคัญ เพราะหลักฐานแบบนี้ทำกันเองได้ง่ายมาก" แหล่งข่าวกล่าว

ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ส่งออกข้าวทั้งรายเล็กและรายใหญ่หลายราย ซึ่งให้ข้อมูลออกมาในลักษณะแตกต่างกัน โดยบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ยืนยันว่า ไม่ทราบข่าวเรื่องการเปิดขายข้าวดังกล่าวเลย ส่วนบริษัทนครหลวงค้าข้าว ก็ตอบคำถามเพียงสั้น ๆ ว่า "ไม่ทราบข้อมูล"

ด้านนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ดำเนินยุทธศาสตร์ขายข้าว โดยจะต้องไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวในตลาดและข้าวในมือเอกชน โดยต้องเร่งระบายข้าวภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนที่ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาดและเป็นช่วงที่ประเทศ คู่แข่งก็ไม่มีสินค้าเช่นเดียวกัน

"ตอนนี้เหลือ 2 เดือนถือว่ายังอยู่ในกระบวนการขายข้าว เป็นช่วงที่เหมาะสมจะขาย โดยยุทธศาสตร์การระบายข้าวมี 5 วิธี เช่น ประมูล เสนอซื้อ จีทูจีหรือบริจาต ซึ่งเป็นเรื่องทีละเหยียดอ่อนมาก แต่ถ้าใช้วิธีประมูลตลาดมันจะละเลย รัฐบาลไม่ต้องการให้กระทบตลาดไม่ให้กระทบข้าวในมือเอกชน ส่วนจะใช้วิธีเสนอซื้อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับระดับนโยบาย สำหรับวิธีการเสนอซื้อไม่ต่างจากการประมูล เช่น ต้องทำให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้องวาง

หลักทรัพย์ต่ำประกัน 5% ต้องมีราคาเกณฑ์ การแข่งขันราคารายเล็ก-ใหญ่ ก็คงให้คน ที่มีประสิทธิภาพในการส่งออก ข้าวมันเยอะคงไม่เป็นไร แต่เราพยายามไม่ให้ป็นข้าว เพราะยิ่งปิดข้าวราคายิ่งขึ้น" นายมนัสกล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกจะได้เพียง 4-5 ล้านตัน แต่หลังจากนี้มีแนวโน้มความต้องการข้าวจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ยอดส่งออกทั้งปีอยู่ที่ 8-9 ล้านตันได้ โดยขณะนี้รัฐบาลหลายประเทศติดต่อบอกถามสนใจซื้อข้าวไทย เช่น รัฐบาลบังกลาเทศ ต้องการซื้อข้าวหนึ่งปริมาณ 200,000 ตัน กำลังดำเนินการเจรจาต่อรองราคาอยู่ ซึ่งหากเป็นชนิดข้าวที่รัฐบาลไม่มีก็จะแลกเปลี่ยนกับข้าวของเอกชน นอกจากนี้ยังมีฟิลิปปินส์ อิหร่าน และอิรัก ก็แสดงความสนใจเข้ามา ขณะที่ปริมาณความต้องการขายในตลาดโลกจะลดลงหลังจากเวียดนามขายข้าวหมดแล้ว 5 ล้านตัน

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในการประชุมสมาชิกสมาคมในสัปดาห์หน้าอาจจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นนี้ขึ้นมาหรือ เพราะทางสมาคมไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเหมือนกับการประมูลทุกครั้ง ดังนั้นหากสมาชิกตั้งข้อสงสัยขึ้นมา ก็อาจจะทำหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมายังกระทรวงพาณิชย์

"หากมีการเปิดเสนอซื้อข้าวจริง แต่กระทรวงพาณิชย์ไม่แจ้งข้อมูลให้ทราบทุกราย ก็จะไม่เป็นผลดีกับรัฐบาล เพราะไม่เกิดการแข่งขันเสนอราคาซื้อ ทั้งที่ขณะนี้ในช่วงขาขึ้นของตลาดข้าวหลายประเทศ ผู้ผลิต เช่น ปากีสถาน จีน ประสบปัญหาอาจจะมีปริมาณลดลง และเวียดนามขายหมดแล้ว ถึงจะไม่เปิดประมูลก็ควรแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ เพื่อจะได้มีโอกาสจะร่วมเสนอซื้อเหมือนกัน" นายชูเกียรติกล่าว

นายบรรยง พงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการระบายสต็อกข้าวก่อนเดือนตุลาคม โดยผลสรุปจะเป็นอย่างไรต้องเสนอให้ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีทราบก่อน คงต้องเร่งระบายให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้ ก่อนที่ผลผลิตข้าวใหม่จะออกสู่ตลาด

"คำถามที่ว่ามีการแจ้งให้เสนอราคา ซื้อโดยไม่มีการแข่งขันนั้น ใจทย์ของกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ต้องระบายข้าว ให้ได้เร็วก่อนที่ผลผลิตใหม่จะออก ไม่ได้มีหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมกับใคร ราคา ที่ได้จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่มีอยู่ ซึ่งคำนวณจากราคาจำนำและราคาตลาด" นายบรรยงกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

## พ่อค้าแห่ซื้อสต็อกข้าวรัฐบาล

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้มีแนวโน้มไทยจะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณ และราคา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปากีสถานผู้ส่งออกข้าวอันดับ 3 ของโลก (รองจากไทยและเวียดนาม) ได้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากผลกระทบต่อเนื่องตามมาในขณะนี้คือ บังกลาเทศซึ่งเป็นลูกค้ารายสำคัญของปากีสถานต้องหันมาซื้อข้าวจากเวียดนามแล้วประมาณ 200,000-300,000 ตัน และมีข้าวจะซื้อเพิ่มอีก

จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลให้เวลานี้ราคาข้าวของเวียดนามได้ปรับสูงขึ้น โดยล่าสุดราคาข้าวขาว 5% จากตันละประมาณ 350 ดอลลาร์สหรัฐฯได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 400 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ดันให้ราคาข้าวในตลาดโลกทั้งระบบปรับตัวสูงขึ้น โดยล่าสุดราคาข้าวขาว 5% ของไทยในตลาดโลกเฉลี่ยที่ 450-460 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ห่างจากราคาข้าวเวียดนามเพียง 50-60 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน จากอดีตที่ผ่านมาราคาข้าวไทยจะสูงกว่าข้าวเวียดนามกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

นอกจากนี้เป็นผลจากอินเดียคู่แข่งส่งออกข้าวหนึ่งรายสำคัญของไทย เดิมได้ประกาศจะส่งออกข้าวหนึ่งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ แต่จากการที่ช่วงที่ผ่านมาอินเดียได้ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหาย ส่งผลให้อินเดียต้องล้มเลิกแผนส่งออกทำให้เป็นโอกาสในการส่งออกข้าวหนึ่งของไทย โดยเวลานี้มีคำสั่งซื้อข้าวหนึ่งมายังผู้ส่งออกของไทยมากกว่า 350,000 ตันต่อเดือน ซึ่งคาดว่าจะส่งออกได้ระดับนี้ไปถึงสิ้นปี

"ทั้งปีนี้ไทยน่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน โดยเดือนที่เหลือของปีนี้ถือเป็นโอกาสของไทย ขณะที่เวียดนามคู่แข่งสำคัญปริมาณข้าวส่งออกเริ่มมีน้อย"

สอดคล้องกับนายสุเมธ เหล่าโมราพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ที่กล่าวว่า ในเดือนที่เหลือของปีนี้ น่าจะเป็นโอกาสทองของการส่งออกข้าวไทย โดยมีเหตุผลจากหลายปัจจัย ที่สำคัญ อาทิ จากกรณีที่เกิดภัยแล้ง และคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญของยุโรปทั้งสเปน โปรตุเกส อิตาลี ยูเครน บางส่วน รวมถึงรัสเซีย ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีปรับตัวสูงขึ้นมาก และส่งผลให้ราคาข้าวในภาพรวมของตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ผลจากการที่จีนได้ซื้อข้าวจากเวียดนามประมาณ 600,000 ตัน ทำให้ ณ เวลานั้นเวียดนามได้เซ็นสัญญาขายข้าวให้กับต่างประเทศไปแล้วรวมมากกว่า 6 ล้านตัน ทำให้เวียดนามมีความกังวลว่าจะมีข้าวพอส่งให้ลูกค้าหรือไม่ เพราะส่วนหนึ่งเวียดนามต้องสำรองข้าวไว้บริโภคในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร หากส่งออกมากจะทำให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อผู้บริโภค และจะมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เวียดนามต้องระมัดระวังในการส่งออก

นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ประกาศที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 2 ล้านตัน อินเดียไม่ส่งออกข้าวเพราะต้องสำรองความมั่นคงด้านอาหาร ส่วนอินโดนีเซียที่เคยบอกว่าปีนี้ผลผลิตข้าวจะมีเพียงพอบริโภคในประเทศ แต่ล่าสุดผลผลิตไม่มากอย่างที่คิด ส่วนกัมพูชาที่ประกาศจะส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นยังต้องรอดูปริมาณผลผลิตในช่วงปลายปีว่าจะมีมากน้อยเพียงใด ขณะที่ในแถบอเมริกาใต้ยังขาดแคลนข้าวและยังต้องนำเข้า

"ณ เวลานั้นสต็อกข้าวของโลกในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสต็อกของประเทศผู้นำเข้า เพราะเขาได้ชะลอซื้อ หรือซื้อล็อตเล็กมาตั้งแต่ต้นปี แต่จากทุกปัจจัยที่กล่าวมาคาดว่าคำสั่งซื้อที่จะมีมายังประเทศไทยมากขึ้นในปลายเดือนสิงหาคมต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคมเพราะไทยมีข้าวในสต็อกรัฐบาลมาก และยังมีผลผลิตใหม่ที่กำลังจะออกมาอีกขณะที่ราคาข้าวในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้น โดยมองว่าจากนี้ไปราคาข้าวในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อย 6-7% จากราคาเดิม จากช่วงราคาต่ำสุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว ดังนั้นจึงมั่นใจว่าการส่งออกข้าวของไทยนับจากนี้ไปจะดีขึ้น"

แหล่งข่าวในวงการค้าข้าวเปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากแนวโน้มสถานการณ์ส่งออกข้าวของไทยมีทิศทางที่ดีนั้น ทำให้เวลานี้ผู้ส่งออกของไทยต่างติดต่อขอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า โดยเหตุที่หันไปซื้อสต็อกรัฐบาลเพราะราคาถูก เนื่องจากเวลานี้ปริมาณเปลือกและข้าวสารในท้องตลาดออกสู่ตลาดน้อยลงเพราะเป็นปลายฤดูแล้วและราคาอยู่ในระดับสูง เพราะมีการแข่งขันกันซื้อระหว่างโรงสีข้าวหนึ่งและโรงสีข้าวขาว โดยราคาข้าวเปลือกแห้งที่โรงสีรับซื้อปัจจุบันตันละ 8,700-9,000 บาท หากขายเป็นข้าวสารข้าวขาว 5% อยู่ที่กก.ละ 14-15 บาท หรือตันละ 14,000-15,000 บาท ขณะที่ราคาของผู้ส่งออกติดต่อขอซื้อข้าวจากสต็อกรัฐบาล ข้าวขาว 5% ขอซื้อตันละประมาณ 12,000 บาท หอมปทุมธานีตันละ 17,000 บาท ข้าวเหนียวตันละ 20,000 บาท แหล่งข่าวเผยเพิ่มเติมว่าเวลานี้ได้มีการเจรจาซื้อขายกันแบบเงียบๆ ระหว่างผู้ส่งออกกับรัฐบาล แต่ในข้อเท็จจริงได้มีการทยอยปล่อยออกไปแล้วหลายแสนตัน และผู้ส่งออกหลายรายได้ขนข้าวออกไปจากโกดังรับฝากสินค้าแล้ว บางรายยังไม่ได้ขนออก เพราะเจ้าของโกดังอ้างว่าเป็นช่วงเทศกาลสารทจีนขอให้ชะลอการขนออกไปก่อน

"ผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีออร์เดอร์อยู่ในมือกันค่อนข้างมาก เช่นเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ประเทศอิรักได้เปิดประมูลซื้อข้าวขาว 100% 30,000-60,000 ตัน แต่สุดท้ายซื้อมากกว่าที่ตั้งไว้โดยซื้อมากถึง 90,000 ตัน และในจำนวนนี้บริษัทข้าวไชยพรฯ ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่รายหนึ่งของไทยสามารถชนะประมูลทั้งหมด จึงทำให้บริษัทข้าวไชยพรฯ มีความต้องการซื้อข้าวยิ่งถ้าเป็นข้าวจากสต็อกรัฐบาลสามารถทำกำไรได้มาก เพราะเวลานี้ข้าวในท้องตลาดขยับสูงขึ้นมาก"

ด้านนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ส่งออกข้าวร้องเรียนว่าทางกระทรวงได้อนุมัติขายข้าวหอมปทุมธานีในโครงการรับจำนำของรัฐบาลให้กับผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่รวม 300,000 ตัน โดยผู้ส่งออกรายอื่นไม่ได้รับทราบข้อมูลการเปิดประมูลดังกล่าวทำให้ถูกมองไม่โปร่งใสว่าเป็นผล

จากการที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือ กชช. ได้มีแนวทางให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาขยายข้าวสารที่มีตนเองเป็นประธานได้ระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลไปเรื่อยๆ แต่ที่สุดแล้วการตัดสินใจว่าจะขายหรือไม่ขายขึ้นอยู่กับพิจารณาของ กชช. ว่าจะอนุมัติตามที่เสนอหรือไม่

สำหรับการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้กับผู้ส่งออกจากนี้ไปจะเปิดให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศนำหลักฐานมายืนยันเพื่อเสนอประมาณ และราคาที่จะซื้อ ซึ่งผลดีคือจะไม่เป็นข้าวโด่งดัง และกระทบต่อราคาตลาดในภาพรวม

"เรื่องดังกล่าวเราได้รับนโยบายมา แต่วิธีการดังกล่าวก็ถูกมองว่าไม่โปร่งใส จากที่ผ่านมาการเปิดประมูลแบบออกประกาศเป็นการทั่วไปก็ถูกมองไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตามก็ขอรับรองว่าในการซื้อขายทุกครั้งเราจะเน้นเรื่องความโปร่งใส ทุกกระบวนการสามารถตรวจสอบได้ ส่วน 3-4 รายที่เป็นข้าวที่สุดแล้วก็ต้องเสนอให้รองนายกฯ ไตรรงค์ (สุวรรณคีรี) เคาะว่าจะขายหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่ได้อนุมัติขาย"

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานราคาข้าวสารส่งออก (เอฟโอบีราคาไม่รวมค่าขนส่ง) สัปดาห์นี้เทียบกับ สัปดาห์ที่ผ่านมาข้าวทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิ 100% ปี2552/53 สัปดาห์ที่ผ่านมาตันละ 1,008 ดอลลาร์สหรัฐฯ สัปดาห์นี้ตันละ 1,017 ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้าวหอมปทุมธานีจากตันละ 779 ดอลลาร์สหรัฐฯ สัปดาห์นี้ตันละ 787 ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้าวขาว100% จากตันละ 462 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 479 ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้าวขาว5% จากตันละ 446 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 463 ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้าวเหนียว10% จากตันละ 996 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 1,005 ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้าวหนึ่ง 100% จากตันละ 516 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 527 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนปริมาณการส่งออกตั้งแต่ 1 มกราคม-17 สิงหาคม 2553 ส่งออกได้ 4,978,105 ตัน เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้ 5,431,440 ตัน ลดลง 8.35%

**ที่มา** *ฐานเศรษฐกิจ*

## **จับตา!อาเซียนใหม่แย่งตลาดข้าวไทย ส่งออกพลาดเป้าเหลือแค่ 8.3 ล้านตันจาก 9.5 ล้านตัน**

ปัจจุบันประเทศเวียดนาม และประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศ หรือที่เรียกกันว่ากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (CLMV) ที่ประกอบไปด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม กำลังก้าวเข้ามาเบียดแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไทยเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากเวียดนาม ทำให้ในปี 2553 ไทยปรับเป้าหมายการส่งออกข้าวลงเหลือ 8.3-8.5 ล้านตัน จากที่เคยตั้งเป้าหมายว่าจะส่งออกข้าวได้มากถึง 9.5 ล้านตัน เมื่อเทียบกับเวียดนามซึ่งตั้งเป้าว่าจะส่งออกข้าวได้ 6.1 ล้านตัน แต่เวียดนามปรับประมาณการส่งออกขึ้นเป็น 6.4-6.5 ล้านตัน

เนื่องจากสามารถส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ได้มากเป็นประวัติการณ์ และขยายตลาดส่งออกไปยังบังคลาเทศในช่วงไตรมาสสามอีกด้วย ในระยะถัดไปกัมพูชาและพม่าก็จะก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งรายใหม่ จากการขยายการผลิตและการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับมาตรฐานการสีข้าว และระบบชลประทาน รวมถึงระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค หลังจากนั้นไม่นานลาวก็จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหม่เช่นกัน ซึ่งเท่ากับว่าทั้งกัมพูชา พม่า และลาวจะเป็นคู่แข่งในการส่งออกข้าวของไทยในอนาคต แม้ว่าในปัจจุบันปริมาณการส่งออกข้าวของประเทศเหล่านี้ยังไม่มากนัก แต่ก็มีความสนใจเข้าไปลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งประเทศในตะวันออกกลาง จีน และเวียดนาม รวมทั้งการได้รับสิทธิพิเศษในการลดภาษีนำเข้า โดยเฉพาะในตลาดสหภาพยุโรป

ประเด็นที่ไทยในฐานะผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนคือ ไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ข้าวเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ทางการตลาดและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยเฉพาะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเจาะขยายตลาดข้าวของเวียดนาม ที่ประสบความสำเร็จในการเบียดแย่งสัดส่วนตลาดส่งออกข้าวขาวของไทย โดยใช้กลยุทธ์ราคา และกำลังพยายามขยับขึ้นมาเบียดแย่งตลาดข้าวหอม และข้าวหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจข้าวของไทย โดยเฉพาะราคาที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในด้านการผลิต การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยนั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยีสมัยใหม่ และข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น การสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต เช่น การรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวพร้อมกันเป็นที่ดินแปลงใหญ่ ซึ่งทำให้สามารถจ้างรถเก็บเกี่ยวข้าว ชื้อปัจจัยการผลิต เข้าถึงแหล่งเงินทุน และรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากหน่วยงานรัฐบาลได้ง่ายขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไทยต้องเร่งพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว และการพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับการปลูกข้าว

ในด้านการตลาดส่งออกนั้น การรวมตัวกันระหว่างประเทศผู้ส่งออกข้าวในอาเซียนด้วยกันนั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากอำนาจในการผูกขาดเพื่อกำหนดราคานั้นเหมือนไม่เหมือนกับกลุ่มโอเปค ซึ่งการส่งออกข้าวยังเป็นการแข่งขันที่รุนแรงต่อไป ดังนั้น ไทยต้องรักษาจุดแข็งของไทยที่เป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวคุณภาพ และข้าวเกรดพรีเมียมอย่างข้าวหอมมะลิ แม้จะมีข้าวหอมอื่นๆมาแข่ง แต่คุณภาพยังสู้ข้าวหอมมะลิไม่ได้ รวมทั้งยังต้องสื่อสารให้กับประเทศผู้นำเข้าข้าวรับรู้ด้วย นอกจากนี้ ข้อได้เปรียบของไทย คือ มาตรฐานของโรงสี การคัดเกรดมาตรฐานข้าว และโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน

แม้ว่าความต้องการข้าวในตลาดโลกอยู่ในเกณฑ์สูงก็ตาม รวมทั้งยังต้องเตรียมกลยุทธ์ที่จะรับมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ที่กำลังขยายพื้นที่ปลูกข้าว โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าว เท่ากับประเทศเหล่านี้จะกลายเป็นคู่แข่งในการส่งออกข้าวรายใหม่ของไทย

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์**

### **แจกสต็อก 3 รายสูญ 900 ล้านบาท**

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดขายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ให้กับผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อมาเสนอกระทรวงพาณิชย์แล้วกำหนดทำสัญญาวันที่ 20 ส.ค. ซึ่งข้าวที่อนุมัติแล้ว ข้าวหอมปทุมธานี จำนวน 3 แสนตัน ให้เอกชน 3 ราย ได้แก่ บริษัท นครหลวงค้าข้าว บริษัท เอเชีย โกลเด็นท์ ไรซ์ และบริษัท ข้าวไชยพร รายละเอียด 1 แสนตัน ราคาขายตันละ 17,000 บาท ขณะที่ราคาตลาดเฉลี่ย 20,000 บาท ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีแผน ขายข้าวสาร 3 ชนิดได้แก่ ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวเหนียว และข้าวขาว 5% ปริมาณ 1-2 ล้านตันจากสต็อกที่มีอยู่ทั้งหมด 5-6 ล้านตัน

รายงานข่าวระบุว่า การขายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้ในปริมาณ 3 แสนตันเมื่อเทียบกับราคาตลาดเฉลี่ยที่ 2 หมื่นบาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เคาะขายที่ 1.7 หมื่นบาทต่อตัน มีส่วนต่างที่รัฐควรจะได้หากขายในราคาตลาด 3 พันบาทต่อตัน รวมมูลค่าความเสียหายหรือส่วนต่างที่รัฐควรได้ ประมาณ 900 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การเปิดขายข้าวครั้งนี้ ผู้ส่งออกข้าววิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการอย่างไม่โปร่งใส เพราะไม่เปิดประมูลเป็นการทั่วไปเหมือนที่ผ่านมา ไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขการเสนอซื้อ ไม่มีการยื่นซองเสนอราคา แต่เป็นการดำเนินการอย่างเงิบๆ มีผู้ส่งออกรายใหญ่เพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ได้รับการติดต่อให้ซื้อข้าวครั้งนี้ โดยทั้ง 3 รายที่ได้เข้าไปเป็นผู้ที่รับปรับปรุงข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ 60 ล้านถุงให้กระทรวงพาณิชย์ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ อ้างว่า ที่ต้องดำเนินการเงิบๆ เพราะไม่อยากให้ตลาดรับรู้ปริมาณ และราคาที่ขาย เกรงจะทำให้ตลาดได้รับผลกระทบและจุดให้ราคาข้าวภายในดิ่งลงทันที

สำหรับบริษัทที่ซื้อข้าวในสต็อกของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนครหลวงคำข้าว ข้าวไชยพร และเอเชีย โกลเดนไรซ์ ต่างเป็นผู้ส่งออก 3 รายใหญ่อันดับต้นของประเทศ มีบารมีสูงในวงการค้าข้าว มีความใกล้ชิดและสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมืองและผู้บริหารในกระทรวงพาณิชย์ทุกยุคทุกสมัย โดยมักจะได้รับประมูลข้าวจากรัฐบาลอยู่เป็นประจำ

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ผู้ซื้อทั่วไปไม่ได้รับรู้ถึงการเปิดขายครั้งนี้ของรัฐบาล และเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะไม่มีเป็นการทั่วไป สมาคมฯจะเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ แจ้งให้ผู้ส่งออกทุกรายทราบเหมือนกันหมด เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องความโปร่งใส

ด้านนายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าวว่า ผู้ค้าข้าวส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหากจะใช้วิธีการขายเฉพาะราย หากจะเปิดขายจริงควรแจ้งให้ทราบกันทั่ว เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา หวังว่ากระทรวงพาณิชย์ จะไม่อนุมัติขายในราคาที่ต่ำเกินไป โดยขณะนี้ข้าวหอมปทุมธานี ราคาตลาดตันละ 20,000 บาท ข้าวสารเจ้า ตันละ 13,500 บาท และข้าวเหนียว ตันละ 30,000 บาท หากจะอนุมัติขายข้าวเจ้าเพียงตันละ 12,000 บาท หรือข้าวเหนียว ตันละ 20,000 บาทถือว่าไม่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาคุณภาพข้าวอีกครั้ง ส่วนแ่งปริมาณหากทยอยขายครั้งละ 300,000-400,000 ตันก็ไม่กระทบต่อตลาดมากนัก เพราะขณะนี้ตลาดต้องการข้าวมาก ซึ่งจะทำให้ราคาตลาดสูงขึ้นได้

“ตอนนี้ความต้องการตลาดมีมาก เพราะภัยแล้งและน้ำท่วมพร้อมกันทั่วโลก ผลผลิตเสียหายมาก และราคาแพงขึ้น หากภาวะนี้รุนแรงต่อเนื่องถึงปลายปี จะมีผลให้ราคาข้าวและพืชเกษตรปี 54 สูงขึ้นมาก แต่อาจไม่สูงเท่าปี 51 ที่ราคาส่งออกข้าวสารเจ้าตันละ 900 ดอลลาร์สหรัฐ ตอนนี้ราคาส่งออกตันละ 450-480 ดอลลาร์สหรัฐก็น่าจะขยับได้ถึง 600 ดอลลาร์สหรัฐ และน่าจะส่งออกได้ 8.5-9 ล้านตัน” นายสุเมธกล่าว

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตามแผนจะระบายข้าวอย่างต่อเนื่อง ครั้งละไม่มาก เพื่อไม่ให้ตลาดได้รับผลกระทบ ส่วนการขายข้าวแล้วหรือไม่ ต้องขึ้นกับประธานและรองประธานคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กขช.) คือนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เป็นผู้พิจารณา ส่วนตนทำหน้าที่นำเสนอประธานและรองประธานตามที่คณะกรรมการระบายข้าวนำเสนอมา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 20 ส.ค. ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 มาตรา 16 งบของกระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 6,899 ล้านบาท โดยนายสนัย จุลพงศธร ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ได้อภิปรายว่า มีกลิ่นทุจริตในโครงการแจกข้าวถุงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีโครงการแจกข้าวถุงเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 60 ล้าน ถุงให้ประชาชนทั่วประเทศ ปรากฏว่า มีการทุจริตเกิดขึ้นใน 3 ประเด็น ได้แก่

1.ค่าใช้จ่ายในการนำข้าวมาใส่ถุง ที่ตอนแรกตกลงกับบริษัทคู่สัญญา ถุงละ 4.75 บาท แต่เมื่อลงมือทำจริง ๆ กลับมีต้นทุนจ่ายบริษัทเพียงถุงละ 80 สตางค์ ทำให้เกิดส่วนต่างถึง 240 ล้านบาท ตรงนี้ใครได้รับไป

2.กรณีเปิดรับบริษัทดำเนินการนำข้าวใส่ถุง ซึ่งตอนแรกที่เปิดประมูลตกลงว่า มีจำนวน 6 บริษัทแต่ว่ามี 2 บริษัทที่ถูกดึงออกไป และหนึ่งในนั้น มีบริษัท นครสวรรค์คำข้าว ทำให้ บริษัท พงษ์ลาก ได้โควตาข้าวไป 30 ล้านถุง ตรงนี้ยังไม่มีใครชี้แจงว่าทำไม 2 บริษัทถูกดึงออกจากโครงการนี้

3.มีการนำข้าวใหม่ที่ราคาถูกกว่าไปใส่ถุงแทน ทั้งๆ ที่ควรจะใช้ข้าวเก่า เพราะข้าวเก่าไม่มียาง เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ทำให้สามารถทำกำไรให้บริษัทได้มากกว่ากำไร 2 เด้ง จะเห็นว่ามีบริษัทใกล้ชิดกับคนอยู่เบื้องหลังรัฐมนตรี ซึ่งเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วมาก

นายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี รองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าว (กขช.) กล่าวกรณีพบว่าเชื้อราในข้าวบรรจุเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ประชาชนที่อบต.นาจิกและอบต.โคกก่ง จ.อำนาจเจริญ ว่า ได้รับทราบข่าวนี้แล้ว แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นอย่างไร และมีข้อเท็จจริง ตามที่มี

การร้องเรียนหรือไม่ ซึ่งส่วนตัวมองว่าหากข้าวมีปัญหาการเสื่อมคุณภาพจริง ก็น่าจะเป็นข้าวเพียงส่วนน้อย แต่ถูกปั่นให้เป็นปัญหาใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตนได้ประสานงานไปยังนางพริทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สั่งการนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างโดยละเอียดอีกครั้ง

นายปราโมทย์ วาณิชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย และกรรมการ กชช. ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่กระบวนการผลิตข้าวบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติโดยตรง ดังนั้น กระทรวงมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ให้สาธารณชนทราบโดยเร็วที่สุด เพราะเป็นข้าวที่มีค่าว่าเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏอยู่บนถุงข้าว ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ความสำคัญในเรื่องนี้

ขณะที่การประชุม กชช. ที่ผ่านมาก็ได้กำชับอย่างเคร่งครัดว่า จะปล่อยให้ปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาด เช่นเดียวกับกรณีปลากกระป๋องเน่า และหากพิจารณาตามข้อเท็จจริง จะพบว่าข้าวที่นำมาบรรจุถุงในโครงการนี้ เป็นข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวนาปี 2552 จำนวน 6 หมื่นตัน ซึ่งข้าวทั้งหมดเป็นข้าวคุณภาพดี

“กระทรวงพาณิชย์ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนว่า ข้าวที่มีการพบติดเชื้อรามีจำนวนเท่าไร และมีสาเหตุมาจากอะไร เช่น หากมีสาเหตุจากการขนย้าย หรือถูกฝน ก็ไม่น่าติดใจอะไร แต่ถ้าตรวจพบว่ามีข้าวที่มีปัญหาจำนวนมากหลายคันรถ และให้เหตุผลเรื่องการถูกฝน ผมว่าฟังไม่ขึ้น และไม่ควรปล่อยให้ปัญหานี้ผ่านไป ต้องมีการหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ และต้องลงโทษให้หนักเพราะเป็นข้าวที่แจกจ่ายในงานมหามงคล”

นางพริทิวา กล่าวถึงโครงการข้าวสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกครบปีที่ 60 ว่าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน ผ่านการตั้งคณะกรรมการหลายชุดให้ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ส่วนตนได้เข้าไปตรวจสอบถึงความพร้อมและคุณภาพข้าว และทุกกระบวนการมีความโปร่งใส

“มีการพูดในสภาถึงโครงการการนี้ แต่ขอยืนยันว่าเราตั้งใจทำ เพราะเป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติ แต่ก็มีคนนำเรื่องนี้มาเล่นกันเยอะ บ้ายสีกันจนเข้าใจผิด” นางพริทิวา กล่าว

โครงการข้าวสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกครบปีที่ 60 กำหนดนำข้าวสารบรรจุถุงขนส่งไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 75 จังหวัด สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมาและหลังจากนั้นทยอยส่งมอบทุกเดือน ในเดือนส.ค. 6 ล้านถุง เดือนก.ย. - พ.ย.เดือนละ 18 ล้านถุง จนครบ 60 ล้านถุง ในวันที่ 5 ธ.ค.53 จากการริเริ่มของกระทรวงพาณิชย์ ที่เสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เพื่อใช้ข้าวสาร 5% ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 52 จำนวน 60,000 ตัน ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) นำไปบรรจุถุงขนาด 1 กก. รวมจำนวน 60 ล้านถุง สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน

รูปแบบการแจกจ่ายข้าวสารบรรจุถุงแก่ประชาชน ในเขตต่างจังหวัดกระทรวงพาณิชย์ จะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส่งมอบข้าวสารให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปแจกจ่าย ส่วนกรุงเทพมหานครจะให้สำนักงานเขตพื้นที่และผู้นำชุมชนนำไปแจกจ่าย โดยเน้นให้ความสำคัญกับผู้มีรายได้น้อยเป็นอันดับแรก

กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทปรับปรุงและบรรจุข้าวถุงเฉลิมพระเกียรติ 60 ล้านถุง จำนวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท พงษ์ลามา จำกัด, บริษัท นครสวรรค์ค้าข้าว, โรงสีแปดริ้ว, บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด, บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด และ บริษัท เอกไรซ์ จำกัด มีค่าใช้จ่ายบรรจุถุงฯละ 80 สตางค์ โดยรัฐจะจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าแรงในการบรรจุถุงเป็นข้าวสารตามสัดส่วน

นายชาญชัย รักรัษยานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมโรงสีข้าวเวียดนามจะจัดประชุมโรงสีอาเซียนเดือนพ.ย.นี้ หลังจากประสบความสำเร็จในการประชุมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยโรงสีอาเซียนจะ



ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าว และที่สำคัญมีการหารือร่วมกันว่าทำอย่างไรที่จะให้การขายข้าวภายในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีผู้ซื้อรายใหญ่ เช่น ฟิลิปปินส์ หรือการขายข้าวไปประเทศต่างๆอาเซียน จะไม่มีการตัดราคาข้าวกันเอง

ทั้งนี้ ตนและสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย มีแนวคิดผลักดันให้โรงสีต่างๆ ภายใต้สมาคมโรงสีข้าวไทยสามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศต่างประเทศเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาสมาชิกที่อยู่ในสมาคมผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศ เพราะการส่งออกผ่านผู้ส่งออกข้าว ทำให้ต้นทุนข้าวไทยสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น ซึ่งในเบื้องต้นสมาคมโรงสีข้าวไทย จะอาศัยความสัมพันธ์กับโรงสีของประเทศต่างๆในอาเซียน เป็นช่องทางในการจำหน่าย และกระจายข้าวไปยังผู้บริโภคในประเทศนั้นๆก่อน และขายในราคาที่เป็นธรรม

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

นาย Huynh Minh Hue เลขาธิการสมาคมอาหาร (General-secretary) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีข้าวที่ประเทศจีนได้ซื้อข้าวจากเวียดนามเป็นจำนวนกว่า 600,000 ตัน ว่า เรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นการดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการ (unofficially) และน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน เม.ย.-ก.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้คาดว่าในปีการส่งออกข้าวไปประเทศจีนอย่างเป็นทางการนั้นคาดว่าจะไม่น่าจะเกิน 100,000 ตัน โดยในขณะนี้มีการส่งออกไปยังจีนแล้วประมาณ 79,000 ตัน

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ของรัฐบาลเวียดนาม รายงานว่า หน่วยงานของรัฐบาลเวียดนามที่ทำหน้าที่ควบคุมการส่งออกข้าว ได้ปฏิเสธคำร้องขอของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการให้เวียดนามปรับเป้าหมายการส่งออกข้าวเป็น 6.5 ล้านตัน จากเดิมที่ 6 ล้านตัน เพราะความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สมาคมอาหารเวียดนาม (The Viet Nam Food Association) ได้ขอให้รัฐบาลเวียดนามปรับขึ้นเป้าหมายการส่งออกข้าว 500,000 ตัน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม (The Ministry of Industry and Trade; MoIT) ยืนยันว่า เวียดนามจำเป็นต้องยึดมั่นต่อภาระผูกพัน ภายใต้เป้าหมายเดิมในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อาชีพชาวดังกล่าว

หน่วยงานของรัฐบาลเวียดนาม ระบุว่า ในช่วงนี้จำเป็นต้องขนถ่ายข้าวให้เพียงพอตามสัญญาส่งออกที่ลงนามไว้นับตั้งแต่ต้นปีนี้ ซึ่งมีปริมาณทั้งสิ้น 6 ล้านตัน และต้องการลงนามในสัญญาใหม่ต่อไป แต่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาข้าว

ที่มา Riceonline.com

## อินเดีย

นาย Sharad Pawar รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอาหาร (Food and Agriculture Minister) ได้ออกมาย้ำว่า มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะยังคงห้ามการส่งออกข้าวสาลี และข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ (non-basmati rice) ต่อไป เพราะรัฐบาลมีภาระที่จะต้องเก็บสำรองธัญพืชไว้ใช้สำหรับโครงการปันส่วนอาหารให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้

กระทรวงเกษตร รายงานว่า ณ วันที่ 13 ส.ค. เกษตรกรได้เพาะปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 186 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ภาวะลมมรสุมในปีที่พัดพาฝนมาตกมาก ซึ่งส่งผลดีต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิด

ที่มา Riceonline.com

## ปากีสถาน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ภาวะน้ำท่วมทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายประมาณ 200,000 ตัน จากพื้นที่ประมาณ 500,000 ไร่ ขณะที่การคาดการณ์ว่าอาจจะเสียหายมากถึง 15% จากเป้าหมายผลผลิต 6 ล้านตันข้าวสาร หรือประมาณ 900,000 ตัน ซึ่งจะทำให้มีอุปทานข้าวส่วนเกินที่ส่งออกได้ลดลง ขณะที่ USDA ประเมินการว่า ในปี 2009/10 จะส่งออกได้ 3.75 ล้านตัน

ในส่วนของผลผลิตข้าวสาลีนั้น คาดว่าจะเสียหายประมาณ 600,000 ตัน ทั้งนี้ ในปี 2009/10 ผลผลิตข้าวสาลีมีจำนวน 23.86 มีสต็อกจากปีก่อน 4.2 ล้านตัน และเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา รัฐบาลคาดว่าจะมีอุปทานส่วนเกินที่ส่งออกได้ประมาณ 2 ล้านตัน แต่ได้ระงับไว้เพราะราคาตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำ

นาย Malik Jahangir นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (The Rice Exporters Association of Pakistan) ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีนี้ปากีสถานอาจจะส่งออกข้าวลดลงประมาณ 1 ล้านตัน เหลือเพียง 3.5 ล้านตัน จากปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้มากถึง 4.5 ล้านตัน

ทั้งนี้ นาย Malik Jahangir ยังได้คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจจะมีปริมาณลดลงเหลือ 4.5 ล้านตัน พร้อมทั้งคาดว่าภาวะน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายไปประมาณ 800,000 ตัน ทางด้านผลผลิตของข้าวบาสมาดิจนั้นคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมไม่มากเท่ากับข้าวขาว เพราะพื้นที่เพาะปลูกอยู่คนละแหล่งกัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 30,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled Rice) อีกจำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 30 ส.ค. ศกนี้ โดยเงื่อนไขการประมูลระบุว่า ผู้ประมูลต้องเสนอข้าวอย่างน้อย 10,000 ตัน ในราคา CIF และกำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญา

มีรายงานเกี่ยวกับการประมูลซื้อข้าวของรัฐบาลบังคลาเทศเมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมามาว่า การประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (non-basmati parboiled rice) จำนวน 30,000 ตัน ปรากฏว่า บริษัท M. Sons Group จากอินเดียได้เสนอราคาข้าวต่ำที่สุดที่ 477.51 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F (cost and freight) ส่วนราคาสูงที่สุดคือ 575 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F ซึ่งเสนอโดยบริษัท Daow จากประเทศไทย

ทั้งนี้ ในปีนี้รัฐบาลได้เพิ่มเป้าหมายนำเข้าข้าวจาก 300,000 ตัน เป็น 600,000 ตัน หลังจากที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า รัฐบาลบังคลาเทศเตรียมที่จะซื้อข้าวและข้าวสาลีเพิ่มเติมจากอินเดียอีกในราคาที่ต่ำกว่าราคาในตลาดโลก เพื่อเก็บสต็อกไว้ไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ หลังจากก่อนหน้านี้รัฐบาลอินเดียเพิ่งจะอนุมัติขายข้าวและข้าวสาลีรวมกันจำนวน 500,000 ตัน ให้แก่บังคลาเทศแล้ว

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## จีน

ผู้เชี่ยวชาญของจีนมั่นใจ การเกิดน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องในประเทศ รวมถึงการที่ราคาข้าวสาลีโลกพุ่งสูง เนื่องจากรัสเซียระงับการส่งออกข้าวสาลีหลังเกิดภัยแล้งในประเทศ จะไม่ส่งผลกระทบมากนักต่ออุปทานข้าวในประเทศในช่วงเวลาที่เหลือของปี เนื่องจากจีนมีปริมาณข้าวฟืชสำรองจำนวนมาก ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีมาตรการรักษาเสถียรภาพของราคาอาหาร

ศจ.จาง เจิงเหอ จากมหาวิทยาลัยเกษตรจีน กล่าวนอกรอบงานอาหารและการเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 9 ที่เมืองฉางชุน ว่า อุปทานธัญพืชของจีนจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากภัยแล้งในรัสเซีย และอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกบางแห่งของจีน เพราะโดยปกติจีนผลิตธัญพืชเพียงพอต่อความต้องการในประเทศอยู่แล้ว และธัญพืชที่นำเข้าก็มีสัดส่วนเพียง 5% ของธัญพืชทั้งหมดที่บริโภคในประเทศต่อปี

กระทรวงเกษตรจีนเผยว่าจีนนำเข้าข้าวสาลีเพียง 845,000 ตันในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ จากที่บริโภคทั้งหมด 110 ล้านตันต่อปี ซึ่งถือว่านำเข้าน้อยมาก

ด้านนาย หลี่ กัวเซียง นักวิเคราะห์ด้านการเกษตรจากสถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences) กล่าวว่า การที่รัสเซียระงับการส่งออกข้าวสาลีจะไม่ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีในจีนปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากจีนผลิตข้าวสาลีได้เองเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าข้าวสาลีจากแหล่งอื่นได้ โดยนอกจากรัสเซียแล้ว จีนยังนำเข้าข้าวสาลีจากสหรัฐและออสเตรเลียด้วย

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

## ฮ่องกง

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงานภาวะการนำเข้าข้าวของฮ่องกงในช่วงเดือนมกราคม- มิถุนายน 2553 ว่า ฮ่องกงนำเข้าข้าวจำนวน 164,800 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวน 115,611 ตัน (สัดส่วน 70.2%) ประเทศจีน 25,200 ตัน (15.3%) เวียดนาม 22,006 ตัน (13.4%) ออสเตรเลีย 992 ตัน (0.6%) ปากีสถาน 284 ตัน (0.2%) ญี่ปุ่น 254 ตัน (0.2%) สหรัฐอเมริกา 207 ตัน (0.1%) อินเดีย 143 ตัน (0.1%) ทั้งนี้ ข้าวไทยมีส่วนแบ่งตลาด 70.2% โดยมีแนวโน้มลดลงจาก 73.5% ในช่วงมกราคม 2553 ในขณะที่ข้าวจากเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจาก 8.6% ในเดือนมกราคม 2553 เป็น 13.4%

ด้านราคาข้าวในเดือนมิถุนายน 2553 นั้น ราคานำเข้าข้าวไทยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนเล็กน้อย แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ นำเข้าไม่บรรจุถุง ราคา HK\$ 7,551 /ตัน และบรรจุถุง ราคา HK\$ 8,494/ตัน ข้าวขาว นำเข้าไม่บรรจุถุง ราคา HK\$ 6,453/ตัน และบรรจุถุง ราคา HK\$ 6,961/ตัน ข้าวหอมมะลิ ราคาปลีก (ไม่บรรจุถุง) HK\$12.66/กก และบรรจุถุง HK\$ 10.72 กก ข้าวขาว ราคาปลีก (ไม่บรรจุถุง) ราคา HK\$6.61/กก บรรจุถุง HK\$8.20 /กก

สำหรับการเก็บข้าวในสต็อก (Rice Stock) นั้น ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ ปัจจุบันทั้งหมดรวม 26,919 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (Whole rice) 22,137 ตัน และอื่นๆ (other) 4,783 ตัน

*ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง*

## ฟิลิปปินส์

ทางการฟิลิปปินส์มีแนวคิดที่จะให้คำแนะนำที่ใจแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกข้าวผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตมากที่สุด

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร (The Department of Agriculture; DA) กับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรปลูกข้าวได้มากขึ้น นักวิจัยในโครงการเผยว่า ฟิลิปปินส์วิจัยเรื่องข้าวมานานและพบว่านาข้าวจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหากได้รับปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพของนาแต่ละแปลง ความรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องซับซ้อนสำหรับเกษตรกร จึงต้องทำให้เป็นเรื่องเข้าใจง่าย ส่วนสาเหตุที่เลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เนื่องจากเห็นว่าเกษตรกรทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ โดยเกษตรกรเพียงแคโทรศัพท์ไปยังหมายเลขกลางแล้วตอบคำถามที่ได้ยินจากเครื่องบันทึกเสียงเกี่ยวกับสภาพแปลงนาของตนเอง หลังจากนั้นไม่กี่นาทีก็จะได้รับคำแนะนำกลับมาจากข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการนี้มีให้เลือกมากถึง 4 ภาษา ออกแบบให้ใช้ง่าย และคิดว่าเกษตรกรจะคุ้นเคยได้ในเวลาไม่นาน เพราะผลการสำรวจมักพบว่าชาวฟิลิปปินส์ส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่บ่อยกว่าคนในประเทศอื่น

## อินโดนีเซีย

เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ detikcom รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียว่า อินโดนีเซียอาจมีปริมาณข้าวเกินความต้องการอยู่ประมาณ 5.5 ล้านตันในปีนี้ แม้สภาพอากาศภายในประเทศแปรปรวนอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

นายซุสโวโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคาดการณ์ว่า ปริมาณการเก็บเกี่ยวข้าวจะเพิ่มขึ้นอีกใน 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งหมายความว่าในเดือนส.ค.จะมีพื้นที่การเก็บเกี่ยวมากถึง 6.9 ล้านไร่ และในเดือน ก.ย.อีกประมาณ 5.2 ล้านไร่ โดยเขาคาดว่า พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า และคาดว่าปริมาณการเก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ข้าวในสต็อกเพิ่มขึ้นอีก 10 ล้านตัน ในอีก 2 เดือนข้างหน้า

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## กัมพูชา

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ในเร็ววันนี้ กัมพูชาจะส่งคณะผู้แทนเจรจาอย่างไม่เป็นทางการเดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์เพื่อหาช่องทางในการส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์และจะได้หารือเพื่อสอบถามถึงปริมาณความต้องการข้าวและชนิดข้าวที่ฟิลิปปินส์ต้องการ

ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ได้กล่าวว่า รัฐบาลกัมพูชาตั้งเป้าที่จะผลักดันให้กัมพูชาก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ โดยกำหนดให้ปี 2558 (2015) เป็นปีเป้าหมายของการผลิตข้าวเปลือกส่วนเกินให้ได้มากกว่า 4 ล้านตัน และส่งออกข้าวให้ได้อย่างน้อย 1 ล้านตัน และว่าจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพข้าวของประเทศให้ดีขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ระบุว่า หากการเพิ่มการส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สร้างงานและแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งประมาณ 80% ของประชากรกว่า 14 ล้านคนของกัมพูชาอาศัยอยู่ในเขตชนบท และแรงงานในภาคการเกษตรคิดเป็นสัดส่วน 72% ของกำลังแรงงานของประเทศ

ที่มา Riceonline.com และสำนักข่าวไทย

## รัสเซีย

หนังสือพิมพ์เวโดโมสต์ ของรัสเซีย รายงานว่า รัสเซียกำลังเตรียมการที่จะนำเข้าข้าวหลายล้านตันภายในปีนี้ เนื่องจากประสบภาวะขาดแคลน หลังจากรัสเซียเผชิญสภาพอากาศแห้งแล้งครั้งประวัติศาสตร์ จนต้องประกาศระงับการส่งออกสินค้าเกษตร แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรของรัสเซียเปิดเผยว่า ระหว่างปีงบประมาณนี้ถึงปีงบประมาณหน้า รัสเซียอาจจะต้องนำเข้าข้าวอย่างน้อย 5 ล้านตัน โดยจะนำเข้ามาจากคาคชัคสถานเป็นหลัก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## สหภาพยุโรป

นายเฟรเดอริก วินเซนต์ โฆษกคณะกรรมการสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า สหภาพยุโรปมีพืชผลทางการเกษตรที่สำรองไว้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการที่รัสเซียตัดสินใจระงับการส่งออกข้าวสาลี เนื่องจากเผชิญภัยแล้งที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสหภาพยุโรปนำเข้าธัญพืชจากจากรัสเซียไม่ถึง 100 ล้านตัน ในขณะที่สมาชิก 27 ประเทศ สามารถผลิตธัญพืชได้ประมาณ 300 ล้านตันต่อปี

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)